

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ PHỔ AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BC-UBND

Phổ An, ngày tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Sơ kết triển khai thực hiện phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025

Thực hiện Công văn số 3508/UBND-NV ngày 16/11/2023 của UBND thị xã Đức Phổ về việc báo cáo Sơ kết triển khai thực hiện phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025. Nay UBND xã Phổ An báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm tình hình:

- Phổ An là xã ven biển nằm phía Đông Bắc thị xã Đức Phổ, phía Đông giáp biển Đông, phía Tây giáp xã Đức Lân (huyện Mộ Đức) - xã Phổ Thuận - phường Phổ Văn, phía Nam giáp phường Phổ Quang, Có chiều dài bờ biển 8,5 km. Có tổng diện tích tự nhiên 1815,41 ha. Địa giới hành chính của xã được phân thành 04 thôn, 14 xóm (khu dân cư). Dân cư được phân bố khắp 04 thôn và 14 xóm; Dân số 12.447 khẩu, có 2.786 hộ. Đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn vì đa số nhân dân sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp, nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản và đi vào Tp Hồ Chí Minh làm ăn là chủ yếu.

- Trong những năm qua mặt dù gặp nhiều khó khăn thử thách, nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự cố gắng, nỗ lực của Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể xã và sự đồng thuận của Nhân dân đã góp phần làm cho kinh tế - xã hội của xã tiếp tục phát triển. Quốc phòng, An ninh được bảo đảm. Việc ban hành cơ chế, chính sách, các quy định được triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng bộ và Nghị quyết của HĐND xã, các văn bản của Nhà nước và các cấp, các ngành trong việc thực hiện phong trào thi đua của địa phương.

2. Thuận lợi: Được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp trên cùng với sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, HĐND, UBND xã đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, triển khai nhanh các công trình xây dựng cơ bản, giải ngân các nguồn vốn đầu tư, phát triển văn hóa xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đã phát huy nội lực kịp thời tháo dỡ những khó khăn của địa phương.

3. Khó khăn: Trong năm qua, do ảnh hưởng tác động nhiều yếu tố nhất là dịch bệnh Covid -19 để lại, làm ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã, kéo theo sự tác động lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cá

nhân, tổ chức và doanh nghiệp, làm giảm tăng trưởng kinh tế; thu nhập, đời sống, việc làm của nhân dân và cán bộ, công chức bị ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện phong trào thi đua, “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025 của địa phương.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể trong triển khai Phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025:

- Trong thời gian qua, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Phổ An đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, đến nay xã Phổ An được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, theo Quyết định số 1525/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Công nhận xã Phổ An, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 và có 01 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Phong trào đã trở thành trọng tâm và thực sự đi vào cuộc sống người dân, qua đó nâng cao tinh thần hưởng ứng các phong trào yêu nước và thu hút được sự tham gia đông đảo từ phía người dân. Nhằm tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được và để phong trào ngày càng phát triển sâu, rộng hơn nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm của toàn dân trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn xã Phổ An.

2. Xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; các văn bản triển khai Phong trào thi đua và hướng dẫn khen thưởng:

a) Việc ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương:

Mục đích của Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua là tập trung thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 06/11/2022 của UBND xã Phổ An về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhất là thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 - 2025. Không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng nông thôn, thúc đẩy sự phát triển về kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn góp

phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIII giai đoạn 2020-2025.

b) Xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách, các văn bản triển khai, thực hiện phong trào thi đua:

Ủy ban nhân dân xã đặt ra yêu cầu, phong trào thi đua “chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao” giai đoạn 2021-2025, là một trong những phong trào thi đua trọng tâm của xã; đánh giá kết quả phong trào thi đua, các cấp, các ngành, doanh nghiệp phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và bình xét thi đua hàng năm của cơ quan, đơn vị. Triển khai phong trào thi đua sâu rộng trên phạm vi toàn xã với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh chạy theo thành tích, không phù hợp với thực tiễn; triển khai thực hiện phong trào thi đua “chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy sáng kiến, sáng tạo của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân và huy động, tập trung mọi nguồn lực trong thực hiện phong trào thi đua. Việc công nhận, biểu dương, khen thưởng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu phải thực chất, công khai, minh bạch, khách quan để tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua, tránh hình thức, chạy theo thành tích; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến. Đến năm 2025, các cấp, các ngành tiến hành tổng kết phong trào thi đua, biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm, các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021 - 2025.

c) Việc triển khai, thực hiện phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương:

Mục tiêu Kế hoạch đề ra nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ và hành động cụ thể của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Từ đó, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, chú trọng thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới từ xã đến thôn được đồng bộ, gắn với thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hoá, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới. Xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hoá truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

d) Các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, địa phương hưởng ứng Phong trào thi đua (số lượng, tên phong trào, mục đích, tiêu chí thi đua):

- Mục tiêu cụ thể đến năm 2022 phấn đấu xây dựng 01 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, năm 2023 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

- Nội dung phong trào thi đua:

+ Thi đua phát triển kinh tế, đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo hướng liên kết sản xuất; đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp và tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ cao vào sản xuất, chế biến, bảo quản nông - thủy sản và thực phẩm theo hướng chất lượng, an toàn. Tăng cường công tác khuyến nông, thông tin thị trường, liên kết sản xuất cho nông dân.

+ Thi đua huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các nguồn lực để đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, khơi dậy tinh thần tự giác tham gia đóng góp để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở địa phương; bên cạnh nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ, chú trọng vận động nhân dân, huy động mọi nguồn lực xã hội, từ các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội đầu tư cho xây dựng nông thôn mới nâng cao.

+ Thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hoá các lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục, ..., xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và các công trình, thiết chế văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng đảm bảo tính đồng bộ, làm tốt việc thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân, đẩy mạnh phát triển giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo,...

+ Thi đua xây dựng thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa; đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự.

+ Thi đua xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Cấp ủy các cấp tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết trong tập thể, cùng đồng thuận xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong đó nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; có sự phân công, phân nhiệm cụ thể, nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Ban chỉ đạo, bám sát cơ sở trong việc triển khai các phần việc. Từng đảng viên xây dựng chương trình hành động hàng năm, chọn những việc làm cụ thể đăng ký thực hiện gắn với hiệu quả công việc. Phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở của cán bộ, đảng viên, của người có uy tín trong nhân dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, đặc biệt phát huy vai trò tự giác, chủ động thực hiện phần việc của hộ gia đình trong tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao.

3. Kết quả thực hiện phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương; đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và tác động của phong trào thi đua:

- Đặc biệt trong những năm qua, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để đưa xã về đích nông thôn mới Nâng cao vào cuối năm 2022 và thực hiện bê tông hóa các tuyến đường liên xóm: Nhiều công trình dự án được triển khai thực hiện với 11 công trình, với tổng vốn đầu tư là 10,995 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương, tỉnh 7,356 tỷ đồng, ngân sách thị xã: 2,720 tỷ đồng, ngân sách xã 919.000.000 đồng. Đặc biệt là đường làng, ngõ xóm đã mở rộng và nhân dân

đăng ký theo chương trình Nhà nước hỗ trợ xi măng, đá với 79 tuyến, tương đương 22,262km, với tổng số tiền hơn 4,452 tỷ đồng.

- Trên lĩnh vực kinh tế: Thực hiện phong trào thi đua phát triển kinh tế, hàng năm UBND xã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội. Kết quả phát triển kinh tế của xã trong 03 năm qua đạt được như sau:

+ Là lĩnh vực có nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” nhất. Tiêu biểu là trong sản xuất kinh doanh, nhất là ở địa bàn nông thôn như: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng trang trại, phát triển tiểu thủ công nghiệp dịch vụ, nhất là may gia công đã tạo nhiều việc làm cho phụ nữ trên địa bàn, ... Nhằm phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, khuyến khích sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng. Phong trào đã đi vào các lĩnh vực mới, đòi hỏi ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, có hiệu quả kinh tế và phạm vi tác động rộng, liên danh, liên kết, trao đổi, giúp đỡ, hỗ trợ kỹ thuật, vốn, kinh nghiệm, kết hợp hài hòa giữa lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân với lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp.

+ Tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm, giai đoạn 2021-2023 tăng 5,6%. Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp giảm xuống 19,2%; Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng là 23,3% tăng lên 41,6%; Thương mại, dịch vụ từ 36% tăng lên 39,2%. Giá trị sản xuất bình quân 2021-2023 đạt 1.819,946 tỷ đồng, đạt 105,6% so với Nghị quyết, (Nghị quyết 1.723,295 tỷ đồng). Bình quân giá trị sản xuất đầu người 165,6 triệu đồng/người/năm, đạt 106,6% so với Nghị quyết (Nghị quyết 155,3 triệu đồng). Sản lượng lương thực bình quân hàng năm 5.074 tấn, đạt 104% so với nghị quyết (Nghị quyết 4.876 tấn).

+ Cơ cấu ngành kinh tế tiếp tục chuyển biến: Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 348,946 tỷ đồng, đạt 91% so với Nghị quyết (Nghị quyết 383,233 tỷ đồng). Trong đó: Cây trồng giá trị bình quân hàng năm đạt 35,94 tỷ đồng, đạt 103% so với Nghị quyết (Nghị quyết 34,693 tỷ đồng); Chăn nuôi phát triển, nhất là đàn bò tăng cả chất lượng và số lượng, tỷ lệ bò lai trên 98%. Tổng giá trị chăn nuôi đạt 112,3% so với Nghị quyết (Nghị quyết 20,382 tỷ đồng). Công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng được tăng cường, đến nay toàn bộ 300 ha rừng phòng hộ ven biển đã giao cho 04 thôn và 11 hộ quản lý. Khai thác, nuôi trồng thủy sản đạt 290,791 tỷ đồng, đạt: 88,4% so Nghị quyết (Nghị quyết 328,157 tỷ đồng). Tổng số tàu thuyền hiện có 59 chiếc, trong đó có 56 chiếc tàu có công suất trên 30 CV, với tổng công suất 35.121 CV và 3 chiếc có công suất dưới 30 CV. Có 31,749 ha nuôi tôm và ốc hương trên cát; Thương mại - dịch vụ phát triển nhanh đáp ứng nhu cầu đời sống xã hội, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, du lịch đạt 713 tỷ đồng, đạt 103,5% so với Nghị quyết (Nghị quyết 688,76 tỷ đồng). Các loại hình dịch vụ thương mại phát triển khá, chợ nông thôn và các điểm kinh doanh dịch vụ được đầu tư nâng cấp và mở rộng.

- Trên lĩnh vực văn hoá - xã hội: Qua thực hiện phong trào và các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã tạo đồng thuận cao trong xây dựng đời sống văn hoá mới; xoá bỏ được nhiều tập tục lạc hậu, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, bảo

đảm an sinh xã hội, các hoạt động xã hội từ thiện, góp phần tích cực vào sự phát triển của địa phương, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

+ Công tác giáo dục được tập trung thực hiện, xã hội hóa giáo dục được chú trọng. Trong thời gian qua, UBND xã chỉ đạo hội khuyến học xã, các tổ chức chính trị xã hội và trường học trên địa bàn xã đã vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho công tác giáo dục đạt nhiều kết quả tốt; 100% học sinh cuối cấp được xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở và hoàn thành chương trình bậc tiểu học; không có học sinh bỏ học.

+ Công tác xã hội hóa về y tế được tập trung, công tác tuyên truyền các chính sách bảo hiểm y tế triển khai thực có chiều sâu, đã giúp cho người dân nhận thấy lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế, chí vì thế, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế toàn dân liên tục tăng theo từng năm, đến nay tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn xã đạt trên 95,02 % so với dân số.

+ Trung tâm học tập cộng đồng xã hoạt động đạt hiệu quả, công tác xây dựng xã hội học tập, dòng họ hiếu học được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tốt. Hàng năm được kiểm tra đánh giá công nhận đảm bảo đúng quy định.

4. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo trong phong trào thi đua:

a) Các hình thức, giải pháp phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến mô hình hay, cách làm mới sáng tạo:

- Qua triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang có 4/4 thôn tham gia; chương trình kế hoạch giảm nghèo bền vững thực hiện đạt hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu so với năm đầu thực hiện phong trào thi đua (hiện nay là 2,62 %). Thông qua việc thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức tư tưởng chính trị, vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo của tập thể cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức thực hiện đội ngũ cán bộ, công chức và đồng thuận trong triển khai thực các tầng lớp nhân dân; ý thức chấp hành thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được nâng cao; góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

- Thường xuyên phối hợp với Ủy ban MTTQVN xã và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; phong trào chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân trong xã ngày càng nâng cao.

b) Mô hình, cách làm mới, sáng tạo, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện phong trào thi đua:

- Năm 2021: có 04 Mô hình: “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025; Hội Nông dân xây dựng mô hình “Tổ tiết kiệm giúp nông dân thoát nghèo”, Mô hình “Phát

triển kinh tế vườn”, Mô hình “Đặt bọng bi thu gom, phân loại, xử lý rác thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng”, Mô hình “Xây dựng tuyến đường nông dân tự quản”

- Năm 2022 có 01 mô hình cụ thể: Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ

- Năm 2023 có 01 mô hình: "Mô hình dân vận khéo hướng dẫn công dân tiếp cận và sử dụng nộp hồ sơ trực tuyến"

- Trong công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai thực hiện hiệu quả, trong 03 năm qua xã Phổ An đã xây dựng 07 mô hình vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc đó là: (Năm 2022 có 04 mô hình: 04 mô hình Hội Nông dân phòng, chống tội phạm ở 4 thôn, 01 mô hình An toàn giao thông ở thôn An Thạch; Năm 2023 thực hiện 02 mô hình: Mô hình Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy; mô hình phòng, cháy chữa cháy công cộng).

- Qua triển khai thực hiện các mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã đã góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kéo giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

5. Công tác khen thưởng tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua từ năm 2022 đến nay:

- Năm 2022, UBND xã Phổ An khen thưởng cho 07 hộ gia đình và 28 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào xây dựng gia đình văn hóa.

- Năm 2023, UBND xã Phổ An khen thưởng cho 07 hộ gia đình và 29 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào xây dựng gia đình văn hóa.

6. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện phong trào thi đua:

Trong những năm qua, Đoàn kiểm tra, giám sát công tác nội vụ thi đua, khen thưởng 03 đợt tại đơn vị địa phương (trong đó, kiểm tra trực tiếp 01 đợt; tự kiểm tra qua hồ sơ gửi về phòng Nội vụ 02 đợt), qua đó phát hiện, đề nghị Chủ tịch UBND xã chỉ đạo các Ngành liên quan bổ sung một số thiếu sót và triển khai thực hiện, đúng luật thi đua khen thưởng.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Đánh giá chung: Nhìn chung trong những năm qua, phong trào thi đua được triển khai thực hiện và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong các phong trào thi đua, phát huy phong trào thi đua yêu nước. Kinh tế - xã hội phát triển; việc khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng cho tập thể, cá nhân được thực hiện đúng quy trình, công khai, dân chủ, khách quan, đảm bảo đúng tiêu chuẩn.

a) Ưu điểm:

Qua thực hiện, Luật Thi đua, khen thưởng đã và đang đi vào cuộc sống, được các cấp, các ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả, công tác thi đua và khen thưởng ngày càng có vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và trong đời sống xã hội. Các phong trào thi đua yêu nước có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức thiết thực và có hiệu quả hơn. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo chính quyền

các cấp đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã chủ động phối hợp tổ chức các phong trào thi đua thu hút, tập hợp đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hưởng ứng. Các ban, ngành, đoàn thể đã chủ động phát hiện kịp thời khen thưởng và đề nghị khen thưởng cho các trường hợp có thành tích thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025.

b) Hạn chế:

Công tác thi đua, khen thưởng về các mô hình gương điển hình tiên tiến chưa thật sự lan tỏa và nhân rộng như: Các sáng kiến kinh nghiệm áp dụng vào thực tiễn chưa được đăng ký thực hiện.

2. Nguyên nhân của hạn chế:

Cán bộ, công chức làm công tác thi đua khen thưởng theo hình thức kiêm nhiệm nên thực hiện nhiệm vụ đôi lúc còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu nhiệm vụ, chưa kịp thời cụ thể hóa các văn bản của cấp trên để tổ chức thực hiện.

3. Biện pháp, giải pháp nâng cao chất lượng Phong trào thi đua trong thời gian tới:

Trên cơ sở phát động phong trào thi đua của UBND xã, các ngành, đơn vị và các hội đoàn thể tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, rà soát các chỉ tiêu kế hoạch của xã đề ra trong thời gian đến là: nâng cao chất lượng, tăng trưởng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu theo hướng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Biện pháp nâng cao chất lượng Phong trào thi đua:

+ Tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào thi đua yêu nước.

+ Quán triệt và tổ chức tốt các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng của Trung ương, Tỉnh, thị xã nhằm nâng cao nhận thức và thống nhất trong triển khai tổ chức công tác thi đua, khen thưởng.

+ Phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua nhân các ngày lễ lớn trong năm gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xây dựng các chỉ tiêu cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện đạt kết quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2024.

+ Tổ chức phát động các phong trào thi đua theo sự chỉ đạo của cấp trên.

- Giải pháp nâng cao chất lượng Phong trào thi đua trong thời gian tới:

+ Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong vận động tổ chức phát động các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

+ Tăng cường vai trò trách nhiệm của cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng trong việc tham mưu cho Hội đồng Thi đua- Khen thưởng triển khai các phong trào thi đua yêu nước.

+ Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt chương trình hiện đại hóa nền hành chính theo quy định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chế độ trách nhiệm cá nhân, chống tham nhũng lãng phí, sách nhiễu phiền hà nhân dân, xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm.

4. Những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào thi đua:

- Cán bộ theo dõi thường xuyên thay đổi nên công tác tham mưu giúp việc trong chỉ đạo điều hành thiếu tính liên tục, kịp thời. Năng lực một số cán bộ, công chức theo dõi các Chương trình mục tiêu Quốc gia còn nhiều hạn chế so với yêu cầu, nhất là ở thôn, đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Chương trình. Còn có tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm.

- Việc giao xã chủ động cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương, huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu là rất khó khăn.

5. Kiến nghị, đề xuất:

- Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị-xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sự tham gia hơn nữa của người dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ cả tư duy và hành động của cán bộ, công chức và người dân.

- Đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành văn bản hợp nhất hướng dẫn cụ thể thực hiện mỗi Chương trình mục tiêu quốc gia nhằm tránh sự chồng chéo, rời rạc trong việc áp dụng các căn cứ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền dẫn đến một số sai sót trong hồ sơ dự án.

Trên đây là báo cáo Sơ kết triển khai thực hiện phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025./.

Nơi nhận:

- UBND thị xã;
- Phòng Nội vụ thị xã;
- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- TT. UBMTTQVN xã;
- Các Ngành, hội đoàn thể xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Quốc Việt

